



67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 10

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“
 ทุกวันนี้ผมทำความดีถวายพ่อหลวง
 โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
 เพราะว่าการทำดีไม่มีใครเห็น
 แต่ตัวเรารู้เรารู้สึกก็เพียงพอแล้ว
 ผมเชื่อว่าสวรรค์มีตา พัดฟ้าให้กับ
 คนที่ทำความดี และที่ส่งนึกในใจเสมอมา
 คือ ความเคารพเทิดทูน
 และจงรักภักดีต่อสถาบัน
 ”



พ.ต.อ.กฤตภาส (บอมบ์) กิตติรัฐกรณ์ ผกก.ฝอ.มก.จร.



ภักดี วีระรัตน์

“ไลฟ์สไตล์...คลายเหนื่อย” สุดลึกลับ
 นี้ ขอพาท่านผู้มีการคุณไปสัมผัสกับชีวิต
 ของ พ.ต.อ.กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์ ผกก.ฝอ.
 มก.จร. ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มเมืองกรุง ลูกชายเจ้า
 ของธุรกิจ ที่แต่เดิมตั้งใจไว้ว่าอยากจะสาน
 ต่อธุรกิจของทางครอบครัว แต่สุดท้ายแล้ว
 ต้องหันเหชีวิตมาสวมเครื่องแบบสีทากิ
 เพราะมีความรู้สึกอยากเป็นตำรวจ เพื่อช่วย
 เหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติ
 ธรรมในสังคม ให้ได้รับความยุติธรรมตาม
 กระบวนการของกฎหมาย โดยทุกวันนี้ก็ยัง
 มุ่งมั่นทำความดี “ถวายพ่อหลวง” โดยไม่

เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพราะว่าการทำดี
 แม้ไม่มีใครเห็น แต่ตัวเรารู้เรารู้สึกก็เพียงพอ
 แล้วส่วนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราจะ



เป็นอย่างไร เราลองไปติดตามกันดีกว่า
 ผมเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของ
 คุณพ่อชนวัฒน์ กิตติรัฐกรณ์ กับคุณแม่ฉันทน์
 นกัศ ฮวดหนองโพธิ์ ประกอบอาชีพทำธุรกิจ
 ส่วนตัว มีพี่น้อง 3 คน คือ 1.น.ส.ณัฐชานันท์
 ฮวดหนองโพธิ์ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัว
 2.นางณัชชา เบ็ด ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัว
 และ 3.พ.ต.อ.กฤตภาส (บอมบ์) กิตติรัฐ
 กรณ์ ผกก.ฝอ.มก.จร. (ชื่อเดิม ธรรมรัตน์ ฮวด
 หนองโพธิ์) ผมเริ่มต้นรับการศึกษาในระดับประ
 ถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยา
 ยานบางเขน และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่
 1-5 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนันทบุรี
 และสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34
 และแยกเหล่ามาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
 รุ่นที่ 50 มีเพื่อนร่วมรุ่นเช่น พ.ต.อ.สำราญ
 นวลมา รอง ผกก.สพ.พ., พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช
 รอง ผกก.ป., พ.ต.อ.อภินันท์พิทักษ์ ผกก.สน.
 ลำพูน และ พ.ต.อ.อุเทน นัฐพิณ ผกก.สพ.บข.





น.เป็นต้น

เมื่อจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นรองสารวัตรสอบสวน สน.ดินแดง, รอง สวป.สน.พหลโยธิน, รอง สวป. สน.บางเขิน, สว.จร.สน.พระโขนง, รอง ผกก. ในตำแหน่งนายเวร (สบ 3) พล.ต.ท.กฤษฏา พันธุ์ขันธ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง ผกก.ป.สน.สายไหม, รอง ผกก.ป.สน.ชนะสงคราม และคำสั่งล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็น ผกก.ฝอ.บก.จร.



“ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือ ช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นรอง ผกก.ป.สน.ชนะสงคราม ได้มีโอกาสถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และงานพระบรมศพ ตั้งแต่วันแรกจน



ถึงวันที่ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ได้มีโอกาสเห็นภาพประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยอย่างใกล้ชิด และมีโอกาสถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันด้วยความสะอาดและรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการรับราชการทุกภาพเหตุการณ์ทุกภาพความทรงจำจะอยู่ในใจตราบนานชั่วชีวิตของผม”

ส่วนอีกหนึ่งความประทับใจในการทำงาน มีเหตุการณ์ในตอนที่ทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินประจําจุดแยกบ่อมเผด็จัดสกร ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ ของงานพระบรมศพฯ ผมก็เข้าไปประจำจุดตั้งแต่เช้าซึ่งในตอนแรกผมยังไม่ตกแต่พอสายๆ ฝนตกลงมาแรง ไม่ทันได้เตรียมเสื้อกันฝน เลยยืนตากฝนอยู่ตรงนั้น จนมีประชาชนถ่ายรูปขณะที่เรายืนแล้วไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จนมีประชาชนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมาก และมีบางคนซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อน ได้ส่งยา, บางคนส่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมา



ให้เราทาน หลังจากนั้นพอเราไปปฏิบัติหน้าที่ในสนามหลวงก็จะมีคนจำเราได้ เข้ามาทักทาย คำชื่นชม เข้ามาพูดคุยทักทาย เข้ามาขอถ่ายรูปด้วย ทำให้เรารู้สึกดีใจและมีแรงกายแรงใจที่จะทำงานอย่างไม่ย่อท้อ และยังมีรู้สึกประทับใจมาจนทุกวันนี้

ปัจจุบันสมรสแล้วกับนางปัทมา กิตติรัฐกรณ์ ทำงานที่บริษัท MSIG ประกันภัย จำกัด มีบุตร 2 คน คือ 1.ค.ช.อภิภข กิตติรัฐกรณ์ ตอนนี้อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 2.ค.ณ.ชุตติภา กิตติรัฐกรณ์ ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เช่นกัน

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเป็นคนที่ยินง่าย ย่อมง่าย ชอบเที่ยวชมธรรมชาติตามภูเขา ทะเล กับครอบครัว เพราะว่าลูกๆ ชอบเล่นน้ำทะเล ไม่ว่าจะไปแถวพัทยา, ชะอำ, หัวหิน, ระยอง, จันทบุรี, ตราด หรือภูเก็ต และชอบพาครอบครัวไปดูหนังด้วยกัน และในวันวันหยุดมักจะพาเด็กๆ ไปเรียนพิเศษ บางครั้งไปเที่ยวสวนสนุก ไปสวนสัตว์ และทานข้าวด้วยกัน เพราะว่าลูกผมชอบทานอาหารญี่ปุ่น ส่วนตัวผมเองชอบอาหารไทยรสจัดอย่างเช่นผัดเผ็ดกะเพรา ต้มยำ ลาบ ยำ ชกเล็ก และข้าวเหนียว

“ที่ผ่านมามีเพื่อน ๆ ถามผมอยู่เสมอว่า คิดอย่างไรมาเป็นตำรวจ ผมก็ตอบได้ทันทีเลยครับว่าเนื่องจากทางครอบครัวที่บ้านไม่มี

ใครรับราชการตำรวจ จึงทำให้มีความรู้สึกว่าการเป็นตำรวจสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคม และที่สำคัญต้องการรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายรูปแบบ และเป็นการทำงานที่สัมผัสกับประชาชนตลอดเวลา จึงทำให้เรารู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนเขาจะต้องมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือในการให้ความยุติธรรม จึงสมัครใจมารับราชการตำรวจ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และสร้างความยุติธรรมให้ปรากฏบนบรรทัดฐานของความถูกต้องในการที่จะนำคนที่กระทำผิดมาลงโทษตามตัวบทกฎหมาย เพื่อให้สังคมสงบสุข”

ทุกวันนี้ผมทำความดีถวายพ่อหลวงโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพราะว่าการทำดีแม้ไม่มีใครเห็น แต่ตัวเรารู้เราเห็นก็เพียงพอแล้ว ผมเชื่อว่าสวรรค์มีตา ฟ้ามี่ใจให้กับคนที่ทำดีเสมอ และที่สำนึกในใจเสมอมาคือ “ความเคารพเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบัน”

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน หลังจากที่มาดำรงตำแหน่ง ผกก.ฝอ.บก.จร.ผมรับผิดชอบงานอำนวยการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ, งานกำลังพล, งานยุทธศาสตร์ และแผน, งานการเงิน, งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์, งานเทคโนโลยี, งานกฎหมายและวินัย ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ บก.จร. ทุกนาย